

4. Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở từng cấp và tới tận cơ sở nhất là cho những vùng trọng điểm có rừng dễ cháy. Làm mới và tu sửa lại các công trình phòng cháy như đường ranh, kênh mương cản lửa, chòi canh gác lửa, bảng biển báo lửa, cấm lửa... khoanh và giao trách nhiệm bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân ở trong rừng và gần rừng. Bộ Lâm nghiệp cùng với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng tổ chức một số đội phòng cháy, chữa cháy rừng chủ lực, có phương tiện và thiết bị đủ mạnh để chi viện và dập tắt các vụ cháy lớn cho một số vùng trọng điểm có rừng dễ cháy.

5. Bộ Lâm nghiệp và Bộ Nội vụ phải tăng cường công tác kiểm tra và chỉ đạo công tác tuần tra trong suốt mùa khô hanh. Lực lượng kiểm lâm nhân dân và các tổ chức dân phòng phải được củng cố và triển khai hoạt động mạnh mẽ. Bộ Lâm nghiệp phải nghiên cứu, sớm trình Hội đồng bộ trưởng ban hành chính sách khuyến khích nhân dân bảo vệ rừng, phòng cháy và tham gia chữa cháy rừng.

6. Những tỉnh, huyện, xã, hợp tác xã, các đơn vị và cá nhân có thành tích phòng cháy, chữa cháy rừng sẽ được xét khen thưởng thích đáng. Đơn vị và cá nhân nào gây ra cháy rừng, tùy theo mức độ mà xét xử nghiêm minh, phải bồi thường tài sản thiệt hại và phải trồng lại diện tích rừng đã mất. Người nào làm cháy rừng mà gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy tố theo pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng yêu cầu các cấp, các ngành có trách nhiệm phổ biến rộng rãi và khẩn trương triển khai thực hiện chỉ thị này đến tận cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn

đốc các ngành và các địa phương trong việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả lên Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 1983
K.T. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng
Phó chủ tịch
TỔ HỮU

CÁC BỘ

LIÊN BỘ
Y TẾ — TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ liên bộ số 29-TT/LB
ngày 28-11-1983 về việc quy định tiền bồi dưỡng người cho máu.

Thi hành công văn số 5056-V9 ngày 7 tháng 11 năm 1983 của Văn phòng Hội đồng bộ trưởng về việc bồi dưỡng người cho máu, liên Bộ Y tế — Tài chính quy định tiền bồi dưỡng người cho máu như sau:

1. Mức bồi dưỡng người cho máu từ 150ml trở lên là 250 đồng/100ml.

2. Thông tư này thay thế thông tư số 37-TT/LB ngày 16 tháng 11 năm 1981 của liên Bộ Y tế — Tài chính và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 1983.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1983

K.T. Bộ trưởng	K.T. Bộ trưởng
Bộ Tài chính	Bộ Y tế
Thủ trưởng	Thủ trưởng
TRẦN TIÊU	D.S. NGUYỄN DUY
	CƯƠNG